

**TỔNG CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ
CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ
TỈNH BÌNH ĐỊNH**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 175 /CTHADS-VP

Bình Định, ngày 21 tháng 02 năm 2020

V/v triển khai Kết luận số 38/TB-TCTHADS,
ngày 20.02.2020 của Tổng Cục trưởng
Tổng cục THADS

Kính gửi:

- Thủ trưởng các đơn vị thuộc Cục;
- Chi cục trưởng Chi cục THADS các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh.

Thực hiện Thông báo số 38/TB-TCTHADS, ngày 20.02.2020 của Tổng cục Thi hành án dân sự - Bộ Tư pháp về ý kiến kết luận của Tổng cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự - Bộ Tư pháp tại Hội nghị trực tuyến công tác THADS Quý I/2020, Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị thuộc Cục, Chi cục trưởng Chi cục THADS các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh triển khai, thực hiện nghiêm túc một số nhiệm vụ trọng tâm sau đây:

1. Triển khai, quán triệt đến tất cả công chức, người lao động trong đơn vị Thông báo số 38/TB-TCTHADS, ngày 20.02.2020 của Tổng cục Thi hành án dân sự - Bộ Tư pháp. Trên cơ sở kết quả đạt được, những tồn tại, hạn chế của đơn vị trong 4 tháng đầu năm 2020, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Cục, Chi cục trưởng Chi cục THADS cần nhận thức rõ những khó khăn trong bối cảnh hiện nay như: dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (Covid-19) gây ra đang diễn biến phức tạp cần thực hiện các biện pháp phòng ngừa; tình hình sản xuất, kinh doanh hết sức khó khăn của các doanh nghiệp; dự báo số việc, tiền thụ lý của tỉnh tiếp tục tăng cao trong thời gian tới v.v.. Do đó, cần nêu cao tinh thần trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị, tập trung công tác quản lý, điều hành, tổ chức thực hiện đồng bộ, hiệu quả các giải pháp, khắc phục những khó khăn, tồn tại, hạn chế, đoàn kết, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao năm 2020.

2. Đề theo dõi, chỉ đạo thực hiện kịp thời các nhiệm vụ theo chỉ đạo của Tổng cục trưởng Tổng cục THADS, Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh giao:

2.1. Phòng Nghiệp vụ và Tổ chức THADS:

Chủ trì, phối hợp với các đơn vị thuộc Cục, Chi cục Thi hành án dân sự nghiên cứu, đề ra các giải pháp để tham mưu Lãnh đạo Cục tập trung chỉ đạo nhằm nâng cao kết quả trong công tác tổ chức THADS trên địa bàn tỉnh; giúp Lãnh đạo Cục kiểm soát hoạt động của Chấp hành viên; phối hợp, theo dõi án trọng điểm, án khó khăn, phức tạp, tham mưu Lãnh đạo Cục chỉ đạo tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, khắc phục những vi phạm trong công tác THADS của Cục và các Chi

cục THADS. Theo dõi, tham mưu việc triển khai thực hiện Kế hoạch số 120-KH/BCSD ngày 19/12/2019 của Ban Cán sự Đảng Bộ Tư pháp và Kế hoạch số 4323/KH-TCTHADS ngày 25/12/2019 của Tổng cục THADS, nhằm nâng cao hiệu quả trong công tác thu hồi tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát trong các vụ án tham nhũng, kinh tế của tỉnh. Tiếp tục tham mưu, triển khai thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 15/11/2019 của Thủ tướng Chính phủ; chủ động nắm bắt tình hình, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan theo dõi, giải quyết dứt điểm các bản án, quyết định hành chính. Tham mưu Lãnh đạo Cục chỉ đạo các Chi cục THADS trong việc lựa chọn các tổ chức thẩm định giá, bán đấu giá đảm bảo đúng theo quy định.

2.2. Phòng Kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo:

Theo dõi, tham mưu Lãnh đạo Cục chỉ đạo thực hiện tốt công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; tham mưu chỉ đạo, giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, kéo dài trên địa bàn đảm bảo có sự chuyển biến tích cực, giảm số vụ việc so với năm trước; theo dõi, công tác phòng chống tham nhũng; tăng cường công tác kiểm tra, giúp Lãnh đạo Cục chấn chỉnh ngay những thiếu sót, vi phạm trong công tác THADS.

2.3. Phòng Tổ chức cán bộ:

Tích cực, chủ động tham mưu Lãnh đạo Cục kiện toàn tổ chức, bộ máy các cơ quan THADS, đặc biệt là kiện toàn đội ngũ công chức lãnh đạo, quản lý; tham mưu việc điều động, luân chuyển, điều chuyển, bổ sung công chức, Chấp hành viên giữa các cơ quan THADS trong tỉnh một cách linh hoạt, hợp lý.

2.4. Văn phòng Cục:

Phối hợp với Phòng Nghiệp vụ và Tổ chức THADS tham mưu Lãnh đạo Cục triển khai thực hiện hiệu quả Thông tư số 06/2019/TT-BTP ngày 21/11/2019 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định chế độ báo cáo thống kê THADS, theo dõi THAHC gắn với vận hành hiệu quả Phần mềm quản lý THADS, đảm bảo số liệu kết quả thi hành án chính xác; theo dõi, vận hành và thực hiện đồng bộ Hệ thống văn bản điều hành của Cục trên các trục liên thông. Tham mưu thực hiện tốt công tác phát động phong trào thi đua, xét khen thưởng trong năm 2020; hướng dẫn thực hiện công tác tài chính, kế toán, đầu tư, xây dựng cơ bản theo đúng qui định.

2.5. Chi cục Thi hành án dân sự các huyện, thị xã, thành phố:

Phối hợp Phòng Nghiệp vụ và Tổ chức THADS đề ra các giải pháp hiệu quả trong việc tổ chức thi hành án; tập trung chỉ đạo sâu sát, quyết liệt, giải quyết dứt điểm các vụ việc có điều kiện thi hành, đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ THADS trong năm 2020; kiểm soát, quản lý chặt chẽ hoạt động của Chấp hành viên, quá trình lựa chọn tổ chức thẩm định giá, bán đấu giá và hoạt động của các tổ chức này trong việc thẩm định giá, bán đấu giá tài sản kê biên để thi hành án. Thực hiện tốt


công tác kiểm tra, tự kiểm tra, thực hiện nghiêm các quy định về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo để kịp thời phát hiện, ngăn chặn những vi phạm, tham nhũng, tiêu cực và khắc phục tình trạng vi phạm pháp luật trong hoạt động THADS. Thủ trưởng cơ quan THADS chịu trách nhiệm với tư cách là người đứng đầu nếu kết quả công tác không có chuyển biến, đơn vị để xảy ra sai phạm, tiêu cực.

Giao Văn phòng Cục chủ trì, phối hợp với các đơn vị thuộc Cục, Chi cục Thi hành án dân sự các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh theo dõi, đôn đốc thực hiện, định kỳ báo cáo Lãnh đạo Cục về kết quả thực hiện.

(Kèm theo Văn bản này, Thông báo số 38/TB-TCTHADS, ngày 20/02/2020 của Tổng cục THADS).

Yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị thuộc Cục, Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh triển khai, thực hiện nghiêm túc.

Nơi nhận:

- Như trên (để thực hiện);
- Tổng cục THADS (b/cáo);
- Cục trưởng, Phó Cục trưởng;
- Lưu: VT. 

CỤC TRƯỞNG



Nguyễn Xuân Hồng

